

Số: 383/BC-UBND

Nam Đông, ngày 09 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

I. Tình hình thực hiện tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển khá, đời sống nhân dân ổn định và ngày càng nâng lên, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ và khang trang, một số ngành nghề được củng cố, nông nghiệp phát triển theo hướng toàn diện.

Bên cạnh những thuận lợi trên, trong 6 tháng đầu năm nền kinh tế - xã hội huyện đang có những khó khăn đó là: Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 nên nền kinh tế phục hồi chậm; dịch Covid-19 đợt 4 bùng phát trở lại từ cuối tháng 4 ở nhiều tỉnh thành nên giá cả đầu ra đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi vẫn còn thấp; các mặt hàng chủ lực như mủ cao su, gỗ rừng trồng... giá không cao... Một số dịch vụ ngừng hoạt động, hoặc thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân và thu ngân sách nhà nước; áp lực về ngân sách để giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid 19 khá lớn làm ảnh hưởng đến việc chi ngân sách.

Mặc dù có những khó khăn trên, nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND huyện, phát huy tốt các lợi thế, những thuận lợi cùng với những giải pháp điều hành tích cực, đồng bộ của UBND huyện nên việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 18.000 triệu đồng (*đạt 64,29% so với KH HĐND huyện giao và bằng 104,5% dự toán tỉnh giao*), bằng 145% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu ngoài quốc doanh: 7.500 triệu đồng, đạt 117,8% so với cùng kỳ và 75% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Thu cấp quyền sử dụng đất: 6.500 triệu đồng, đạt 397,31% so với cùng kỳ và 54,17 % so với dự toán HĐND huyện giao.

- Các khoản thu khác: 4.000 triệu đồng, đạt 90% so với cùng kỳ và 66,67% so với dự toán HĐND huyện giao

1.2. Phân tích, đánh giá công tác thu ngân sách

Trong 6 tháng đầu năm việc thực hiện thu đạt được kết quả như trên trước hết là nhờ sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Chi cục thuế

đã có những giải pháp cụ thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành công tác thu trên địa bàn. Các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt yêu cầu so dự toán và cao hơn cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nguồn thu 6 tháng đầu năm vẫn chưa được bền vững, tập trung chủ yếu từ nguồn quyết toán thuế quý IV năm trước chuyển sang, nguồn thu vãng lai và chống thất thu..., còn nguồn thu cố định trên địa bàn phát sinh chậm lại. Nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh xin ngừng, nghỉ hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến thu thuế Giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

2. Chi ngân sách huyện

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách

Tổng chi ngân sách huyện 6 tháng là 91.464 triệu đồng đạt 41,07% dự toán năm (đã tính bổ sung các khoản chi mục tiêu của tỉnh 6 tháng và không bao gồm chi bổ sung cân đối ngân sách cấp dưới); Trong đó: Chi dự phòng là: 1.362 triệu đồng (Chi tiết ở biểu số 01 đính kèm) bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 5.249 triệu đồng.
- Chi quốc phòng, an ninh: 1.010 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 59.631 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin: 774 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình, TDTT: 68 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 892 triệu đồng.
- Chi hoạt động kinh tế: 4.440 triệu đồng.
- Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 14.415 triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội: 3.860 triệu đồng.
- Chi các khoản khác: 825 triệu đồng.

2.2. Đánh giá về công tác chi ngân sách

a) *Đối với chi thường xuyên*: Việc cấp phát, giải ngân kinh phí các ngành, các xã, thị trấn kịp thời, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên trên cơ sở dự toán được giao, giải quyết kịp thời các chính sách chế độ liên quan đối các đối tượng chính sách, CBCCVC và kinh phí phòng chống dịch Covid-19. Đã tiến hành các biện pháp nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ các khoản chi; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương ngay từ đầu năm với số tiền là 3.630 triệu đồng.

Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 59.631/134.079 triệu đồng, đạt 44,47% dự toán giao. Nhìn chung các nhiệm vụ chi giáo dục đào tạo đều theo đúng dự toán, các chế độ chính sách chi trả kịp thời, đảm bảo cho công tác dạy và học trên địa bàn.

Chi đảm bảo an sinh xã hội là 3.860/8.873 triệu đồng, đạt 43,50% dự toán giao. Các khoản chi liên quan đến các chế độ chính sách đều đảm bảo chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng.

Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể là 14.415/36.315 triệu đồng, đạt 39,69% dự toán giao, đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy quản lý hành chính địa phương.

b) Tình hình quản lý và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Đến nay, UBND huyện đang triển thực hiện 33 công trình, trong đó: 18 công trình chuyển tiếp; 13 công trình khởi công mới, cụ thể như sau:

Các công trình chuyển tiếp: 05 công trình ngân sách tỉnh; 04 công trình ngân sách huyện; 09 công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kế hoạch vốn giao năm 2021: 16,252 tỷ đồng, giải ngân: 12,799 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch vốn. Trong đó: 15 công trình đã thi công hoàn thành; 02 công trình thi công đạt 90% khối lượng, 01 công trình thi công đạt khoảng 60% khối lượng.

Các công trình khởi công mới: 01 công trình ngân sách tỉnh, 14 công trình ngân sách huyện với tổng mức đầu tư: 67,172 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao năm 2021: 25,804 tỷ đồng, giải ngân đến hết tháng 5: 7,573 tỷ đồng, đạt 29,35% kế hoạch vốn. Trong đó: 01 công trình ngân sách tỉnh đang trình thẩm định dự án chưa bố trí vốn, 02 công trình huyện đang triển khai các thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu; 03 công trình đã thi công hoàn thành, 09 công trình đang triển khai thi công.

Bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng: 08 công trình, gồm 02 công trình ngân sách tỉnh, 02 công trình thuộc Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi, 04 công trình Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác lựa chọn nhà thầu: 10 công trình, trong đó 04 công trình theo hình thức chỉ định; 06 công trình theo hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng, tổng giá trị gói thầu: 13.726 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu: 12.918 triệu đồng, giảm giá: 808 triệu đồng, tương đương 5,9%; 02 công trình đang lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng.

3. Thu, chi ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn (gọi chung là xã).

3.1. Thu ngân sách xã.

Thu ở xã 6 tháng đầu năm ước đạt 3.852 triệu đồng (dự toán giao 7.035 triệu đồng), đạt 54,75 % dự toán. Nhìn chung 6 tháng đầu năm các xã đều đã cố gắng trong công tác thu ngân sách nhà nước, có 3 xã số thu đạt cao trên 80% dự toán giao, tuy nhiên bên cạnh đó một số xã có số thu giao không lớn nhưng tỷ lệ đạt thấp như xã Hương Sơn đạt 19,81%, Thượng Lộ đạt 31,39%.

Mặt hạn chế đối với công tác thu ở cấp xã là nguồn thu phí, lệ phí, thu khác ở xã rất khó khăn, nguồn thu ít, việc tạo ra nguồn thu mới không đáng kể. Mức độ đạt dự toán ở các xã không đồng đều, có một số xã đạt chưa cao, nguyên nhân chủ yếu là do chính quyền chưa triển khai kịp thời công tác thu trên địa bàn đặc biệt là việc thu giá thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt.

3.2. Chi ngân sách xã.

Tổng chi ngân sách xã là 27.674 triệu đồng, đạt 56,71% dự toán, 6 tháng đầu năm chi ngân sách ở các xã đảm bảo cho các nhu cầu hoạt động ở xã, các khoản chi được bố trí đều trên cơ sở nhu cầu công việc và định mức chi, dự toán năm, giải quyết kịp thời nhu cầu chi.

Công tác quản lý tài chính: Công tác xét duyệt quyết toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn đến nay đã hoàn thành; qua kiểm tra cho thấy phần lớn các đơn vị quản lý chi tiêu đảm bảo chế độ nhà nước quy định. Tuy nhiên, có một số đơn vị còn xảy ra chứng từ thu chi sai quy định của nhà nước. Qua kiểm tra quyết toán năm 2020 đã phát hiện một số chứng từ thu chi sai quy định và xuất toán nộp ngân sách là: 27,8 triệu đồng; trong đó: Các xã, thị trấn là 7,52 triệu đồng, khối giáo dục là 14,45 triệu đồng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể là 2,82 triệu đồng.

Công tác thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản được chú trọng thực hiện, qua kiểm tra cho thấy phần lớn các công trình đảm bảo thủ tục quy định. Trong 6 tháng, đã tiến hành thẩm tra 39 công trình với giá trị được phê duyệt là 37.692 triệu đồng, giảm qua quyết toán là 29 triệu đồng.

Năm 2021, thực hiện công khai tài chính theo quy định của Nhà nước đã được tiến hành theo đúng nội dung, trình tự, biểu mẫu. Số liệu công khai đã giúp các đơn vị thấy rõ tình hình ngân sách trên địa bàn, cơ cấu nguồn thu, nội dung chi cho từng lĩnh vực, từng đơn vị. Về công khai tài chính ở các đơn vị được thực hiện khá tốt, ngoài việc công khai trong các cuộc họp, các đơn vị đều công khai tài chính bằng hình thức niêm yết.

Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã điều hành hợp lý thu, chi ngân sách, giải quyết kịp thời các khoản chi theo dự toán; công tác đầu tư được thực hiện mang tính lâu dài, kiên cố, theo định hướng quy hoạch. Những kết quả thực hiện trên đã góp phần tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

II. Nhiệm vụ, giải pháp tài chính - ngân sách 6 tháng cuối năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách đạt được một số kết quả bước đầu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, áp lực chi khá lớn trong lúc đó nguồn thu có khả năng giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19; do vậy cần đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước. Tiếp tục triển khai các đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả của ngành thuế. Tăng cường chống thất thu thuế trong các lĩnh vực. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia... Trên cơ sở nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra từ đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm là:

1. Về công tác thu và huy động nguồn lực

- Chủ động rà soát, xác định chính xác nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời thu vào ngân sách. Phân đầu thực hiện hoàn thành và vượt mức dự toán năm 2021 mà HĐND huyện giao theo Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện về biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách năm 2021.

Ngành Thuế thực hiện tốt các Luật thuế, tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho NSNN; đẩy mạnh tuyên

truyền về cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chính sách, thủ tục hành chính thuế. Theo dõi chặt chẽ nguồn thu, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân khoản thu còn thất thu, còn tiềm năng đề ra biện pháp quản lý có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu với UBND huyện chỉ đạo triển khai các biện pháp quản lý thu NSNN trên địa bàn.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông theo dõi chặt chẽ tình hình thu NSNN những tháng cuối năm để có giải pháp đối với những khoản thu còn đạt thấp; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành đơn đốc các chủ dự án có nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất lớn nộp ngân sách trong năm 2021.

- Trung tâm phát triển quỹ đất tập trung hoàn tất các thủ tục đấu giá đất để tăng thu cấp quyền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập trung rà soát quỹ đất trên địa để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất cho năm 2022.

- UBND các xã, thị trấn cần phân tích tình trạng thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn nhằm quản lý có hiệu quả, đặc biệt là chống thất thu trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng; khai thác tốt các nguồn thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021 đã được giao và các loại quỹ chuyên dùng; chú trọng công tác công khai tài chính. Có kế hoạch cụ thể để phát huy nội lực, huy động nguồn lực trong dân, vận động nhân dân hiến cây, đất, đóng góp ngày công cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn theo phân cấp, thủy lợi nhỏ...; chú ý việc huy động sức dân phải trên cơ sở tự nguyện, công khai, dân chủ.

- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư trên địa bàn. Chú trọng việc công khai phương án đền bù, tái định cư, thực hiện đúng quy trình; tạo điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư triển khai các dự án, huy động tốt các nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, từ nhân dân. Lồng ghép tốt các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tranh thủ các nguồn đầu tư của Trung ương, Tỉnh và các tổ chức phi Chính phủ.

2. Về công tác chi

a) Về chi thường xuyên:

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chi thị số 23/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện về biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách năm 2021. Trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; các ngành, các địa phương liên quan trước khi trình phê duyệt đề án, nhiệm vụ cần dự kiến nguồn lực kinh phí thực hiện và phải lấy ý kiến của cơ quan tài chính về khả năng đảm bảo nguồn kinh phí; chỉ trình phê duyệt đề án, nhiệm vụ khi đảm bảo được nguồn kinh phí để thực hiện.

- Trong quá trình điều hành chi ngân sách, các xã, thị trấn cần lưu ý số thu để chi, dự phòng ngân sách đủ lớn để ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh. Khi có nhu cầu chi các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với mức độ nghiêm trọng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh phát sinh ngoài dự toán, các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách xã và các nguồn vốn khác để thực hiện; trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách xã thì mới đề nghị huyện xem xét, hỗ trợ. Chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương và sử dụng nguồn ngân sách huyện bổ sung mục tiêu để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; không để phát sinh tình trạng chậm, nợ tiền chế độ, chính sách.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát ở trong nước. Tiếp tục cải cách hành chính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý chi ngân sách nhà nước; đặc biệt, tăng cường thanh toán qua thẻ, hạn chế dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

- Các Phòng, ban, đoàn thể chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ đột xuất trong năm; cần đẩy nhanh việc giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ từ đầu năm, tránh tập trung thanh toán vào cuối năm.

b) Chi đầu tư XDCB và sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB

- Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án; chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật như: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn có liên quan.

- Các chủ đầu tư và chính quyền địa phương theo thẩm quyền tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch, tiến hành giải phóng mặt bằng đảm bảo điều kiện thi công cho các gói thầu, dự án; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp gỡ khó khăn, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị chức năng để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án.

- Cơ quan tham mưu chỉ được trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu khởi công mới sau khi đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi gói thầu.

- Các Phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ một cửa đảm bảo đúng thời gian theo quy định của Trung tâm hành chính công cấp huyện, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư. Rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt liên quan dự án đầu tư công so với hiện nay.

- Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo yêu cầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện căn cứ quy mô dự án được giao làm chủ đầu tư, lập danh mục dự án thực hiện đấu thầu qua mạng theo tiêu chí quy định thực hiện đấu thầu qua mạng.

3. Quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước:

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các công việc sau:

a) Căn cứ kế hoạch vốn được giao, thực hiện đăng ký giải ngân nguồn vốn đầu tư theo mốc tháng, quý gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND huyện.

b) Tập trung giải ngân theo các mốc thời gian như sau:

- Đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2021, đến 15/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021.

- Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2021 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2021, đến 31/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021.

- Các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2021 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND huyện dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc chuyển vốn cho các dự án khác.

3. Các giải pháp khác

- Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra tài chính ngân sách trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra tài chính ở các đơn vị, nhất là các đơn vị có sử dụng vốn mục tiêu, chính sách, vốn xây dựng cơ bản.

- Trên cơ sở định mức phương án phân bổ ngân sách giai đoạn 2022-2025 của UBND tỉnh (nếu có) UBND huyện tham mưu phương án phân bổ ngân sách huyện giai đoạn 2022-2025 để trình HĐND huyện cho giai đoạn 2022-2025, tổ chức thảo luận ngân sách năm 2022 với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính năm 2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 để xây dựng dự toán ngân sách năm 2022.

Việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đạt được những kết quả bước đầu, công tác huy động nguồn thu, giải quyết các nhu cầu chi trong những tháng cuối năm còn nhiều khó khăn. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm,

các ngành, các cấp, nhất là ngành tài chính cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa, khắc phục những khó khăn để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách theo Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Phụng